

Số: /BC- SXD

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Năm 2022

Thực hiện Công văn số 2790/CAT-PV05 ngày 19/10/2022 của Công an tỉnh Bình Định về hướng dẫn tổng kết, phân loại, đề xuất khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục;

Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình có liên quan

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng QLNN về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu tổ chức gồm có 06 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng số lao động Khối hành chính (Khối Văn phòng Sở) 54 công chức có trình độ đại học và trên đại học chiếm 100% và 03 hợp đồng lao động; một đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng) có tổng số lao động là 41 người.

Về tổ chức Đảng, đoàn thể, gồm: Đảng bộ cơ sở có 4 Chi bộ trực thuộc; Công đoàn cơ sở có 02 Công đoàn thành viên; 01 Chi đoàn Thanh niên. Trang thiết bị thông tin liên lạc kết nối mạng internet, mạng nội bộ, truyền dẫn thông tin tốt.

Năm 2022, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ quan và khu vực nơi cơ quan đứng chân đảm bảo, không có sự cố xảy ra; nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, không có khiếu nại, tố cáo phát sinh trong nội bộ; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi thực thi công vụ của Công chức và người lao động (CC&NLĐ); công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại về nhà đất được kịp thời, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài.

II. Nội dung báo cáo

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Sở Xây dựng năm 2022

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho CC&NLĐ học tập, quán triệt nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tổ chức thành công 01 Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật, qua đó đã lồng ghép tuyên truyền phương thức của hoạt động của các loại tội phạm, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù

địch muốn chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta; đã phổ biến các Văn bản Luật mới ban hành trong năm 2022. Đặc biệt Đảng uỷ Sở đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 28/3/2019 của BTV Tỉnh ủy (khóa XIX) về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tại cuộc họp Đảng uỷ đến. Theo đó, các Chi bộ đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên để triển khai thực hiện; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1152/HD-CAT-PV05 ngày 19/5/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Thông tư số 124/2021/TTBCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự” và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đảng uỷ cùng với Chính quyền cơ quan đã phối hợp chặt chẽ chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và các phòng, ban trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng CC&NLĐ về công tác bảo vệ ANTQ. Theo đó, các phòng, ban trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua theo hướng dẫn số 1152/HD-CAT-PV05 ngày 19/5/2022 của Giám đốc Công an tỉnh. Tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2022, đã thống nhất đề ra Nghị quyết gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp để thực hiện, trong đó có những nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện PTTDBVANTQ.

Kết quả đạt được là đã nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động đúng đắn của công chức, viên chức, người lao động (CC&NLĐ); không viết, nói và làm trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong kỳ, không có trường hợp nào vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, vi phạm các quy định hành chính khác, chưa thấy hiện tượng tham nhũng, lãng phí hoặc hành vi cố ý gây khó khăn, tiêu cực sách nhiễu tổ chức và công dân.

2. Kết quả trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan công an, quân sự và chính quyền địa phương trong việc triển khai PTTDBVANTQ. Đã kịp thời báo cáo, cung cấp các thông tin về tình hình triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; tình hình tiếp xúc và làm việc với các đoàn công tác có yếu tố nước ngoài và cung cấp đầy đủ các thông tin về an ninh trật tự tại khu vực cơ quan đứng chân, cho các đơn vị chức năng theo dõi, nắm bắt.

Vào các ngày Lễ, Tết, tình hình an ninh chính trị có phần phức tạp hơn, cơ quan đã tăng cường Tiễu đội tự vệ cùng trực với bảo vệ cơ quan. Danh sách lực lượng tự vệ trực đều gửi đến Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quy Nhơn, Công

an tỉnh, Công an phường Lý Thường Kiệt để phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, an toàn trong cơ quan và khu vực xung quanh trụ sở cơ quan.

3. Kết quả xây dựng , củng cố mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT

Bên cạnh đó, công tác duy trì và củng cố mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT cũng được chú trọng quan tâm. Đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-SXD ngày 17/10/2022 về việc công nhận mô hình, kiện toàn Ban điều hành và các thành viên mô hình “Chi đoàn thanh niên tham gia giữ gìn An ninh trật tự tại cơ quan”. Mô hình gồm có 10 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, hầu hết đã được các đơn vị có chức năng tập trung huấn luyện về chính trị, điều lệnh, kỹ thuật, nâng cao nhận thức chính trị và hành động cách mạng của mỗi đội viên.

Lực lượng này cùng với Đội Thanh niên xung kích (*gồm 12 thanh niên*) là nòng cốt PTTDBVANTQ của cơ quan. Thường xuyên ứng trực khi có tình hình bão lũ xảy ra, để phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, cũng như ở địa phương khi cần thiết.

4. Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 521//QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022.

Công tác triển khai thực hiện Quyết định 512/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” và Hướng dẫn số 1314/HD-BCĐ ngày 16/6/2020 của Ban chỉ đạo 138 về PCTP, TNXH và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Hướng ứng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Sở đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động thiết thực như: Treo băng rôn, đăng tải các bài viết tuyên truyền về ngày hội lên trang web của Sở; ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 13/8/2022 tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá giữa Liên Chi đoàn Sở Xây dựng và Chi đoàn phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Mục đích tạo môi trường rèn luyện thể thao và giao lưu vui tươi, đoàn kết, thân thiện để hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, tăng cường rèn luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ ANTQ.

5. Kết quả triển khai các Nghị quyết

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến PTTDBVANTQ, Đảng ủy cùng với chính quyền đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức triển khai nghiêm túc. Tất cả CCVCNLD đều được tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; an tâm làm việc, thực hiện nói, viết và làm theo Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong thực thi công vụ.

Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được thực hiện đúng quy định. Cơ quan đã ban hành danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”; quy chế lập, quản lý và sử dụng bí mật nhà nước, phân công cán bộ làm công tác bảo mật của Ngành. Trong tiếp xúc và làm việc với các đoàn công tác có yếu tố có người nước ngoài tham dự, đều báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh và Công an tỉnh để theo dõi nắm tình hình. Trong tiếp xúc và làm việc luôn nêu cao tinh thần cảnh giác; làm việc theo chương trình kế hoạch và nội dung đã đề ra, phân công cụ thể người có trách nhiệm trả lời. Nhìn chung, công tác tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài đều thực hiện theo các quy định hiện hành.

Về tình hình phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, cơ quan đã ban hành Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch rà soát, cải cách thủ tục hành chính; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm, không có CCVCNLD vi phạm về tham nhũng, lãng phí hoặc có hành vi cố ý gây khó khăn, tiêu cực sách nhiễu tổ chức và công dân; không có trường hợp nào vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, hoặc mắc các tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh trật tự của cơ quan tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện đông người, hoặc các hiện tượng ôn ào, lộn xộn.

Tài sản của CC&NLĐ cơ quan cũng như của các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác được bảo vệ tốt, không xảy ra tình trạng mất mát.

Công tác phòng cháy, chống cháy được quan tâm đúng mức, đảm bảo an toàn, nhận thức của CC&NLĐ cơ quan về PCCC có sự chuyển biến tích cực.

Nhìn chung, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc được cơ quan triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, về hành động cũng như tinh thần trách nhiệm của CC&NLĐ của ngành; nâng cao cảnh giác cách mạng, xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt, không để các phần tử xấu móc nối phá hoại, gây hoang mang về tâm lý của người lao động.

6. Xây dựng củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, Đội PCCC

a) Về hoạt động và tổ chức của lực lượng bảo vệ:

Lực lượng bảo vệ cơ quan gồm có 02 người, cả hai đều đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ cơ quan và được bố trí trực bảo vệ trong và ngoài giờ làm việc 24/24 giờ luân phiên thay ca trực. Đối với các ngày lễ, tết hoặc trong những thời điểm tình hình phức tạp, thì ngoài trực bảo vệ, cơ quan còn tăng cường thêm lực lượng tự vệ để trực. Năm 2022, công tác bảo vệ cơ quan an toàn, không để xảy ra vấn đề gì phức tạp ảnh hưởng đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

b) Về thực hiện công tác phòng chống cháy nổ:

Tập trung củng cố, kiện toàn các lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm sẵn sàng ứng phó hiệu quả các tình huống xấu có thể xảy ra. Về lực lượng, hiện nay, cơ quan đã vận động các đoàn viên, thanh niên trẻ thành lập 01 Đội Thanh niên xung kích và thành lập 01 Tiểu đội tự vệ cơ quan, mỗi đơn vị gồm 10 đồng chí, đây chính là các lực lượng nòng cốt trực tiếp ứng phó với các sự cố cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Về cơ sở vật chất, đã tổ chức trang bị 09 bình chữa cháy, đặt tại những vị trí xung yếu của ba tầng nhà làm việc Sở Xây dựng (*phân bố đều mỗi tầng 03 bình chữa cháy*). Bố trí 01 keng báo động khẩn cấp tại nhà để xe; 01 Bảng tiêu lệnh chữa cháy đặt tại sảnh tầng trệt, hướng dẫn 04 bước thao tác cơ bản trong chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đối với các vật dụng dễ cháy nổ đều được bố trí tại các vị trí thông thoáng, rộng rãi; các thiết bị, phụ tải sử dụng điện cũng được chú trọng bảo vệ, che chắn cẩn thận, hạn chế tối đa các sự cố ẩm ướt, có thể gây hiện tượng chập nổ nguy hiểm.

Sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng, tổ chức tập huấn các nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC cho tất cả CC&NLĐ Sở. Nhìn chung, từng CC&NLĐ cơ quan đều có thể thực hiện các thao tác sử dụng bình chữa cháy một cách dễ dàng, hiệu quả; nắm bắt khá tốt các phương án, giải pháp phòng ngừa, khắc phục và thoát hiểm an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Tình hình an toàn về phòng chống cháy nổ năm qua được đảm bảo, không có sự cố chập điện, cháy nổ nào xảy ra.

* Đánh giá kết quả: Đạt 05 tiêu chí đã đăng ký thi đua theo Hướng dẫn số 1152/HD-CAT-PV05 ngày 19/5/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Thông tư số 124/2021/TTBCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự”.

III. Nhận xét, đánh giá:

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 tại Sở Xây dựng đã được duy trì thường xuyên, có bước chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt trong nhận thức cũng như trong hành động của từng CC&NLĐ không để xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan.

IV. Đề xuất

Đề phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát huy hiệu quả, năm 2023, Sở Xây dựng tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, kịp thời chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và các phòng, ban trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng CCVCNLĐ của ngành, thực hiện viết, nói và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi đến liên hệ công việc; thực hiện nghiêm Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng; thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực đạo đức đã đăng ký; phấn đấu xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh về mọi mặt.

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, quân sự và chính quyền địa phương; kịp thời báo cáo, cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị cho các đơn vị theo dõi, nắm bắt.

- Tiếp tục kiện toàn, xây dựng, củng cố Tiểu đội tự vệ cơ quan cùng với Đội thanh niên xung kích, Đội phòng cháy chữa cháy làm lực lượng nòng cốt của cơ quan, sẵn sàng đi đầu trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng cháy chữa cháy; đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, giữ gìn an ninh trật tự xung quanh khu vực cơ quan đứng chân.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua, kịp thời tuyên truyền, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của cơ quan; đồng thời xác định rõ các tồn tại, yếu kém và xây dựng các giải pháp khắc phục, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CC&NLĐ cơ quan, nâng cao cảnh giác cách mạng, không để phần tử xấu móc nối phá hoại, gây rối tình hình an ninh chính trị.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Phòng PV 05 (Công an tỉnh);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Viết Bảo